



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

1. เกษตรฯ แจงงบ ปี'64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ...
2. สศก.เสวนาออนไลน์มทรรรมพันธูกรรมพื้บ้านปี'63
3. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: หวั่นอ้าง "โควิด" กีดกันการค้า
4. หวั่นอ้าง "โควิด" กีดกันการค้า
5. สศก.เสวนาออนไลน์มทรรรมพันธูกรรมพื้บ้านปี'63
6. ถก'บ.แปรรูปมะพร้าว'หาช่องแฉงทรมาน'ลิ่ง'
7. ปรับแผนอีก!แถมขอนแก่นสร้างปี64
8. ตอกย้ำไทยครัวโลก ชูขายเกษตรอินทรีย์ หนุนปลูกผสมผสาน
9. คอลัมน์: จอดป้ายประชาชื่น: ลิ่งเก็บมะพร้าวจุดชนวน มาตราการตอบโต้การค้า?
10. ตอกย้ำไทยครัวโลก ชูขายเกษตรอินทรีย์ หนุนปลูกผสมผสาน
11. จอดป้ายประชาชื่น: ลิ่งเก็บมะพร้าวจุดชนวน มาตราการตอบโต้การค้า?
12. 'พาณิชย์'ย่นนำเข้าข้าวภายใต้AFTA ให้เฉพาะใช้แปรรูป-ห้ามขายเป็นข้าวสาร

สื่อ

มติชน
แนวหน้า
ไทยรัฐ
thairath.co.th
naewna.com
มติชน (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
มติชน (กรอบข่าย)
มติชน
มติชน
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : เกษตรฯ แจงงบ ปี'64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ...

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15458 หน้า : 9(ล่างขวา)

เกษตรฯ แจงงบ ปี'64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.

เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 31,867.60 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ



นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.

ด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัตรลักษณ์พื้นที่กัน พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาเกษตรชีวภาพ พัฒนาเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศเกษตร นอกจากนี้ ยังมีแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SME 2. ด้านการสร้างโอกาสและควบคุมราคาส่งออก งบประมาณ 3,207.25 ล้านบาท ได้แก่ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาระบบการปรารถเรือ (Smart Farmer) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการการค้าเนชันนัลของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร



3. ด้านการสร้างคนและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณธรรมและคุณธรรม งบประมาณ 78,521.44 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ศูนย์แหล่งน้ำระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงวาง

ระบบเครือข่ายน้ำลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานปรับปรุงทางน้ำทางพื้นน้ำ พื้นที่รับน้ำของวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ บำรุงรักษางานชลประทานเพื่อส่งน้ำ ระบบน้ำ



4. ด้านการสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) และ 5. ด้านความมั่นคง งบประมาณ 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการทำประมงผิดกฎหมาย และโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 113,980.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,867.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,210.41 ล้านบาท 2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นฐานในการดำเนินงานของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 33,235.08 ล้านบาท 3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 46,854.25 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ 4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8,680.96 ล้านบาท งบประมาณเบื้องต้นดังกล่าว ได้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเข้าสู่พิจารณาของรัฐสภา ในวันที่ 1, 2, 3 ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.เสวนาออนไลน์ئمหกรรมพันธกรรมพื้นบ้านปี'63

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14315 หน้า : 8(กลาง)

สศก.เสวนาออนไลน์ئمหกรรมพันธกรรมพื้นบ้านปี'63

นางอัญญา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง“เกษตรกรรมกับการเปลี่ยน ปรับ รับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งจัดรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom ในงานมหกรรมพันธกรรมพื้นบ้าน ปี 2563 โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสถาบัน อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน สมาคมเกษตรกรรมทางเลือก ฉะเชิงเทรา และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.ร้อยเอ็ด

โอกาสนี้ รองเลขาธิการ สศก. ในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร และประธานคณะทำงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ วิชาการ และฐานข้อมูล ได้บรรยายนโยบายและการดำเนินงานด้าน Climate Change ในภาคเกษตรของไทย เริ่มจากกลไกดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปัจจุบัน) ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้ 2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3) การมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 4) การขับเคลื่อนโดยเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตรของสศก. และหน่วยงานในกษ. อาทิ จัดทำฐานข้อมูลปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้าเกษตร การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรกร ศึกษาผลปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เกษตรทฤษฎีใหม่) และศึกษาด้านทุนส่วนเพิ่มการลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าเพื่อให้ปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมการโลกบดต่อขังเพื่อลดการเผา การจัดทำแบบจำลองการผลิต



อัญญา ตราไช

พืช (Crop Modeling) เพื่อจัดการดินและธาตุอาหารพืชการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พื้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ โครงการ Supporting the Integration of the Agricultural Sector into the National Adaptation Plans: NAPs-Ag.) ร่วมกับ FAO และ UNDP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ทั้งนี้ เป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินงานต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกรพึ่งตนเองได้ มีรายได้พอใช้ ประกอบอาชีพการเกษตรได้ยั่งยืน ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด จากความรู้ที่เพียงพอปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของตนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนต้องดำเนินการร่วมกันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ภาครัฐกำหนดนโยบาย/มาตรการที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภาคเอกชนต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี ภาคการเงินสนับสนุนเงินทุน และเกษตรกรต้องยอมรับการปรับเปลี่ยนและใช้เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: หน้ันอ้าง "โควิด" กีดกันการค้า

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22813 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)



หน้ันอ้าง "โควิด" กีดกันการค้า

การประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการการเกษตร องค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อเดือนที่ผ่านมา... ที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องการค้าสินค้าเกษตรของโลก ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านห่วงโซ่อุปทานของโลกที่ได้รับผลกระทบต่อการหยุดกิจกรรมทางด้านการผลิต

เพื่อบรรเทาภาวะความขาดแคลนสินค้าในประเทศ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นอุปสรรคทางการค้าของโลก กลุ่มประเทศสมาชิก WTO ได้ร่วมกันหาแนวทางสำหรับการใช้มาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการห้ามการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน COVID-19

เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกข้าว...



อียิปต์ และฮอนดูรัส ห้ามส่งออกพืชตระกูลถั่ว...
คาซัคสถาน รัสเซีย และทางจิสถาน จำกัดการส่งออกข้าวสาลี

สำหรับประเทศไทย มีมาตรการห้ามการส่งออกไข่ไก่ชั่วคราว (26 มี.ค.-30 เม.ย.63)

เพราะในช่วงดังกล่าวแม่ไก่ไข่ในไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลดระวาง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ

การใช้มาตรการดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วิเคราะห์ว่าอาจทำให้อุปทานสินค้าอาหารของโลกลดต่ำลง ราคาสินค้าสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการค้าสินค้าเกษตร และเกิดการขาดแคลนสินค้าอาหารที่สำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกในที่สุด

ในขณะที่กลุ่มประเทศต่างๆ อาทิ กลุ่ม Cairns Ottawa และ EU ได้ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนการใช้มาตรการทางการค้าในช่วงระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ต้องสอดคล้องกฎของ WTO ควรบังคับใช้ชั่วคราว มาตรการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดการค้าที่เปิดกว้าง และลดการกีดกันได้

พร้อมขอให้องค์การการค้าโลก ในฐานะผู้ควบคุมการใช้มาตรการของประชาคมโลก ควรเร่งแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งในการดำเนินมาตรการเร่งรัดสร้างกฎกติกา แนวทางสำหรับการใช้มาตรการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศสมาชิกในกลุ่ม WTO นำประเด็นข้อจำกัดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มาใช้เป็นข้ออ้าง ที่อาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าก็เป็นได้.

ส-๑๑-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 จากเว็บไซต์ thairath.co.th
 หัวข้อข่าว : ห่วงอ้าง “โควิด” กีดกันการค้า

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 ฉบับที่ :- หน้า :-

ห่วงอ้าง “โควิด” กีดกันการค้า

สข-เส-๑๕

7 ก.ค. 2563 05:01 น.

SHARE | f t w



การประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการการเกษตร องค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อเดือนที่ผ่านมา... มีประชุมให้
 ความสำคัญเรื่องการค้าสินค้าเกษตรของโลก ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบ
 หน่วงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านห่วงโซ่อุปทานของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจกรรมทางการผลิต
 เพื่อบรรเทาความขาดแคลนสินค้าในประเทศ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นอุปสรรคทางการค้าของโลก กลุ่ม
 ประเทศสมาชิก WTO ได้ร่วมกันหาแนวทางสำหรับภาวการณ์ค้าเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการห้ามการส่งออกสินค้าเกษตร
 และอาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน COVID-19

เวียดนาม กับชวา และมีบทบาท ภูมิภาคการจำกัดการส่งออกข้าว... อียิปต์ และออสเตรเลีย ห้ามส่งออกพืชตระกูลถั่ว...
 ชาติพัฒนา รัสเซีย และซาอุดีอาระเบีย จำกัดการส่งออกข้าวสาลี

สำหรับประเทศไทย มีมาตรการห้ามการส่งออกไข่มีชีวิตราว (26 มี.ค.-30 เม.ย.63) เพราะในช่วงดังกล่าว แมกโกไน
 ไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลอดตรวจ ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ

การที่มาตรการดังกล่าว **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก)** วิเคราะห์ว่า อาจทำให้ปริมาณสินค้าอาหารของโลก
 ลดลง ราคาสินค้าสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการค้าสินค้าเกษตร และเกิดการขาดแคลนสินค้าอาหารที่
 สำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกในที่สุด



ในขณะที่กลุ่มประเทศต่างๆ อาทิ กลุ่ม Cairns Ottawa และ EU ได้ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนการไม่มาตรการ
 ทางการค้าในช่วงระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ต้องสอดคล้องกับของ WTO ควรบังคับใช้ชั่วคราว มาตรการมี
 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้การค้าที่เป็ดกว้าง และภาคการได้

พร้อมขอให้องค์การการค้าโลกในฐานะผู้ควบคุมการไม่มาตรการของประเทศสมาชิก ควรเร่งแสดงบทบาทอย่างเข้ม
 เน้นในการดำเนินการเร่งรัดสร้างกฎกติกา แนวทางสำหรับการไม่มาตรการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศสมาชิกในกลุ่ม WTO นำประเด็นข้อจำกัดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มาใช้เป็น
 ข้ออ้าง ที่อาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าก็เป็นได้.

สข-เส-๑๕

กระทรวงจะชี้แจง พร้อมเชิญสื่อต่างชาติลงไปดูในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ

นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรัักษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปลูกมะพร้าวอินทรีย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้การแปรรูปมะพร้าวเป็นน้ำกะทิส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (อียู) ยังไม่ได้รับกระทบแต่อย่างใด โดยเมื่อ 2 ปีก่อนมีตัวแทนการค้าจากอียูทักท้วงกรณีการใช้ลิงกังขึ้นมะพร้าว ต่อมาตัวแทนบริษัทผู้ค้าในประเทศไทยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ทำให้ทราบว่าไม่มีการทรมานสัตว์ตามที่มีการตั้งข้อสงสัย

นายสมนึก รุ่งกำจัด อดีตผู้สมัคร ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแบนผลิตภัณฑ์น้ำกะทิจากไทยถือเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่น่าจะเป็นความคิดขององค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่น่าจะเรื่องการกีดกันการค้าหรือต้องการลดราคาสินค้ามากกว่า

“ในอดีตต่างชาติไม่เห็นจะเคยแบนข้าวไทยจากการใช้ควายไถนา อำเภอบ้านชะแวกปลูกมะพร้าวมานานกว่า 100 ปีได้รับยกย่องให้มีผลผลิตสำหรับทำน้ำกะทิที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ ปัจจุบันมะพร้าวบางส่วนมีความสูงมากกว่า 80 เมตร ไม่สามารถใช้ไม้สอยได้จึงต้องใช้ลิงกัง และขอยืนยันว่าเจ้าของดูแลอย่างดี นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนฝึกสอนลิงกังให้เก็บมะพร้าวด้วย” นายสมนึกกล่าว

ปรับแผนอีก! แทรมขอนแก่นสร้างปี64

- KKTS รอเคลียร์สารพัดปัญหาธรมเรา
- ทบทวนผลศึกษาเจรจาที่ดินสิ้นเชื่อ

พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS เปิดเผยว่าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น ช่วง สำราญ-ท่าพระ วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างจัดเตรียมเสนอรายงานทบทวนผล การศึกษาโครงการฯ ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อ เสนอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) ก่อนเสนอที่ประชุมคณะ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้เบื้องต้นผลการศึกษา ปรับปรุงจากผลการศึกษาเดิมของ สนข. ใน ส่วนของศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะทาง และจำนวนสถานี

พลตรีชาติชาย กล่าวต่อว่า ผลการศึกษา เดิมกำหนดให้ศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่บริเวณสถานี สำราญ แต่เมื่อมาพิจารณาการก่อสร้างแทรมขอนแก่นสาย อื่น ๆ อีกในอนาคต พบว่า จะมีจุดตัดทั้ง 4 สายบริเวณ ศูนย์วิจัยข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องเปลี่ยนมา ใช้จุดนี้แทน เพราะเป็นจุดที่เหมาะสมกับการสร้างศูนย์ซ่อม บำรุงที่สุด ช่วยประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องก่อสร้างศูนย์ซ่อม

บำรุงขึ้นมาใหม่อีก นอกจากนี้ได้ปรับเพิ่มระยะทางจากเดิม 22.8 กิโลเมตร (กม.) เป็น 26 กม. และเพิ่มจำนวนสถานี จาก 16 สถานี เป็น 20 สถานี เนื่องจากมีแนวเส้นทางเพิ่ม



เข้าไปยัง ม.ขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวฯ

พลตรีชาติชาย กล่าวอีกว่า ในระหว่างที่ทบทวนผล การศึกษา ได้เริ่มขั้นตอนหาผู้รับเหมาก่อสร้างไปด้วย ซึ่งได้ ครบทั้ง 3 สัญญาแล้ว โดยงาน KK-1 งานเหมืองออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิต ติด

ตั้งระบบแทรม และการพัฒนาเมือง ได้แก่ กิจการร่วมค้า ซีเคเอ็ม (CKKM Joint Venture), งาน KK-2 งานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินรถ บำรุงรักษา บริหารจัดการพื้นที่สถานี และการพัฒนาเมือง ได้แก่ นิติบุคคลร่วมทำงาน เคแอลอาร์ทีที (KLRTT Consortium) และงาน KK-3 งานจ้างที่ปรึกษาอิสระ ควบคุม รับรอง และการพัฒนาเมือง ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา WCE

พลตรีชาติชาย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้โครงการยังเดินหน้าต่อ แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องสินเชื่อที่ต้องเจรจากับสถาบันทางการเงินที่ประเทศจีน ที่ผ่านมาก่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงยังไม่ได้หารือร่วมกัน ขณะเดียวกันเรื่องการเจรจาขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าว รวมถึงการขอใช้เขตทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงยอมรับว่าการดำเนินโครงการแทรมขอนแก่นต้องล่าช้าจากแผนเดิมที่วางไว้ คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างได้เร็วที่สุดประมาณกลางปี 64 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการประมาณกลางปี 67 ถือว่าล่าช้าจากแผนเดิมที่จะก่อสร้างกลางปี 63 แล้วเสร็จและเปิดบริการปี 66.

ตอกย้ำไทยครัวโลก ชูชายเกษตรอินทรีย์ หนุนปลูกผสมผสาน

นางสาวมณีนุชา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี มุ่งเน้นการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย และนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งด้านการให้ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและแหล่งเงินทุน โดยกลุ่มดังกล่าวมีแนวคิดหลักที่จะทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และเป็นกำลังสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนงานต่างๆ ของสมาพันธ์ฯ

นางสาวมณีนุชากล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่พบว่า มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร 100 ไร่ โดยทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ไม้สัก ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวกข 6 ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ลิ้นจี่ กัลยน้ำว่า ผักสลัด พืชผักสวนครัว สมุนไพร ใฝ่กิมซุง หนุ่ย เนเปียร์ และมีสระน้ำเลี้ยงปลา จำนวน 7 บ่อ โดยผลผลิตนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กัลยน้ำว่า แปรรูปเป็นกัลยตาก กัลยอบ ผงกัลยช่วยเรื่องกรดไหลย้อน การแปรรูปข้าว อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวฮาง จมูกข้าวฮางขงพร้อมดื่ม และทำน้ำเสาวรส

นางสาวมณีนุชากล่าวว่า การทำเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายหลักของกระทรวง ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สอดคล้องกับการใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อให้สินค้าตรงความต้องการของผู้บริโภค ผลักดันให้เกษตรกรพัฒนามากขึ้น ถือเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศให้เป็นครัวโลกอย่างยั่งยืน

จุด ป้าย ประชาชน

ลิงเก็บมะพร้าวจุดชนวน มาตรการตอบโต้การค้า?

“ทรมาณลิงเก็บมะพร้าว” กลายเป็นกระแสข่าวที่โด่งดังในขณะนี้ ทั้งกระแสการปรับ ครม. มีกตุ๋ 2/2 หรือความหวาดหวั่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 หรือการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน จะออกมาวันไหนไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลย

ย้อนหลังกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อสำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในอังกฤษยุติการขายน้ำมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวของไทย อ้างในรายงานว่ามะพร้าวที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ลิงกังเก็บพร้อมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่ต่ำ ออกมาระบุว่า ลิงกังเหล่านี้ถูกนำมาจากป่าเพื่อมาฝึกให้เก็บมะพร้าวถึงกว่า 1,000 ลูกต่อวัน โดยลิงกังในไทยถูกปฏิบัติไม่ต่างจากเครื่องจักรเก็บมะพร้าว

ย่อมเป็นเรื่องที่สร้างความปั่นป่วนไม่แค่เอกชนผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออก ภาครัฐเองก็ร้อนเพราะเป็นเรื่องของภาพพจน์ประเทศ ไม่อาจนิ่งเฉย เหมือนหลายๆ ปัญหาได้ หลังหยุดยาวก็มีการถกครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทส่งออกและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งตามทฤษฎีก็ต้องพิสูจน์ตามข้อมูลที่ถูกหยิบยกขึ้นและแก้ต่างอย่างไรที่ยังคงความเชื่อมั่นนำเข้ากะทิจากไทยต่อไป !!!

ตามข้อมูลสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สำเร็จรูป เผยว่า ปี 2562 ไทยส่งออกกะทิไปทั่วโลก 119 ประเทศ มูลค่ารวม 411 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาท 12,766 ล้านบาท โดย 5 เดือนแรกปี 2563 ไทยส่งออกไปแล้ว 163 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5,073 ล้านบาท ประเทศนำเข้ากะทิจากไทย อันดับแรกคือสหรัฐ สัดส่วน 35% ตามด้วยออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สัดส่วน 9% 8% 6% 5% ตามลำดับ ขณะที่ตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตได้ดีคือรัสเซีย

หากดูสถิติย้อนหลัง พบว่าปริมาณส่งออกกะทิของไทยเริ่มติดลบทั้งในแง่เงินเหรียญสหรัฐ 3-4% แ่งเงินบาทหนักกว่า เพราะเมื่อค่าบาทแข็งแลงเป็นบาทติดลบถึง 5-8% ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงอยู่ ทั้งระบบการขนส่งยากขึ้น ต้นทุนเพื่อให้ส่งออกสูงขึ้น ล็อกประเทศล็อกธุรกิจกระทบต่อกำลังซื้อถดถอย ดังนั้น มีโอกาสติดลบมากขึ้นอีก

ผนวกกับกระแสข่าวลบที่เกิดขึ้นเสมือนเป็นการตอกย้ำว่าให้ต้องกลับมาระมัดระวังกับมาตรการที่มีใช้ภาษี (Non-Tariff Measure: NTMs) ก็เหมือนไวรัสเมื่อเกิดขึ้นกับอีกประเทศ ก็ส่งผลจิตวิทยาในอีกหลายประเทศ

จะหนักหนาเท่าใด ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐ จะรับมือได้ดีแค่ไหน

นवलนิตย์ บัวด้วง

ตอกย้ำไทยครัวโลก ชูชายเกษตรอินทรีย์ หนุนปลูกผสมผสาน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี มุ่งเน้นการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย และนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งด้านการให้ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและแหล่งเงินทุน โดยกลุ่มดังกล่าวมีแนวคิดหลักที่จะทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และเป็นกำลังสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนงานต่างๆ ของสมาพันธ์ฯ

นางสาวมนัญญากล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่พบว่า มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร 100 ไร่ โดยทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ไม้สัก ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวกข 6 ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ลิ้นจี่ กัลยน้ำว่า ผักสลัด พืชผักสวนครัว สมุนไพร ใฝ่กิมซุง หนุ่ย เนเปียร์ และมีสระน้ำเลี้ยงปลา จำนวน 7 บ่อ โดยผลผลิตนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กัลยน้ำว่า แปรรูปเป็นกัลยตาก กัลยอบ ผงกัลยช่วยเรื่องกรดไหลย้อน การแปรรูปข้าว อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวฮาง จมูกข้าวฮางซงพร้อมดื่ม และทำน้ำเสาวรส

นางสาวมนัญญากล่าวว่า การทำเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายหลักของกระทรวง ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สอดคล้องกับการใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อให้สินค้าตรงความต้องการของผู้บริโภค ผลักดันให้เกษตรกรพัฒนามากขึ้น ถือเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศให้เป็นครัวโลกอย่างยั่งยืน

จุดป้าย ประชาชน

ลิงเก็บมะพร้าวจุดชนวน มาตรการตอบโต้การค้า?

“ทรมาณลิงเก็บมะพร้าว” กลายเป็นกระแสข่าวที่โด่งดังในขณะนี้ ทั้งกระแสการปรับ ครม.มีกตุ๋ 2/2 หรือความหวาดหวั่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 หรือการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน จะออกมาวันไหนไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลย

ย้อนหลังกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อสำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในอังกฤษยุติการขายน้ำมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวของไทย อ้างในรายงานว่ามะพร้าวที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ลิงกังเก็บพร้อมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่ต่ำ ออกมาระบุว่า ลิงกังเหล่านี้ถูกนำมาจากป่าเพื่อมาฝึกให้เก็บมะพร้าวถึงกว่า 1,000 ลูกต่อวัน โดยลิงกังในไทยถูกปฏิบัติไม่ต่างจากเครื่องจักรเก็บมะพร้าว

ย่อมเป็นเรื่องที่สร้างความปั่นป่วนไม่แค่เอกชนผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออก ภาครัฐเองก็ร้อนเพราะเป็นเรื่องของภาพพจน์ประเทศ ไม่อาจนิ่งเฉย เหมือนหลายๆปัญหาได้ หลังหยุดยาวก็มีการถกครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทส่งออกและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งตามทฤษฎีก็ต้องพิสูจน์ตามข้อมูลที่ถูกหยิบยกขึ้นและแก้ต่างอย่างไรที่ยังคงความเชื่อมั่นนำเข้ากะทิจากไทยต่อไป !!!

ตามข้อมูลสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สำเร็จรูป เผยว่า ปี 2562 ไทยส่งออกกะทิไปทั่วโลก 119 ประเทศ มูลค่ารวม 411 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาท 12,766 ล้านบาท โดย 5 เดือนแรกปี 2563 ไทยส่งออกไปแล้ว 163 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5,073 ล้านบาท ประเทศนำเข้ากะทิจากไทย อันดับแรกคือสหรัฐ สัดส่วน 35% ตามด้วยออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สัดส่วน 9% 8% 6% 5% ตามลำดับ ขณะที่ตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตได้ดีคือรัสเซีย

หากดูสถิติย้อนหลัง พบว่าปริมาณส่งออกกะทิของไทยเริ่มติดลบทั้งในแง่เงินเหรียญสหรัฐ 3-4% แ่งเงินบาทหนักกว่า เพราะเมื่อค่าบาทแข็งแลงเป็นบาทติดลบถึง 5-8% ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงอยู่ ทั้งระบบการขนส่งยากขึ้น ต้นทุนเพื่อให้ส่งออกสูงขึ้น ล็อกประเทศล็อกธุรกิจกระทบต่อกำลังซื้อถดถอย ดังนั้น มีโอกาสติดลบมากขึ้นอีกผนวกกับกระแสข่าวลบที่เกิดขึ้นเสมือนเป็นการตอกย้ำว่าให้ต้องกลับมาระมัดระวังกับมาตรการที่มีใช้ภาษี (Non-Tariff Measure: NTMs) ก็เหมือนไวรัสเมื่อเกิดขึ้นกับอีกประเทศ ก็ส่งผลจิตวิทยาในอีกหลายประเทศ

จะหนักหนาเท่าใด ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐ จะรับมือได้ดีแค่ไหน

นวนลิตย์ บัวดวง

'พาณิชย์' ยันนำเข้าข้าวภายใต้ AFTA ให้เฉพาะใช้แปรรูป-ห้ามขายเป็นข้าวสาร

ผู้จัดการรายวัน360° - “พาณิชย์” ยันการยกเว้นการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กำหนดให้นำเข้าเพื่อแปรรูปเท่านั้น ไม่ให้นำมาขายเป็นข้าวสาร แคมมีขั้นตอนการกำกับดูแลชัดเจน ขอให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการบริหารการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ได้มีการประชุมเมื่อเดือน มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา และได้พิจารณาแนวทางการเปิดตลาด โดยได้ยกเว้นการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวดังกล่าว จะต้องนำมาแปรรูปในกิจการของตนเองเท่านั้น มิใช่อนุญาตให้นำข้าวสารเข้ามาขายต่อเป็นเมล็ดอย่างทั่วถึง โดยยกเว้นนำเข้าข้าวภายใต้ AFTA ต้องได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการฯ ก่อน จึงจะนำเข้าได้ และจะอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการสีข้าวของโรงสี เช่น นำมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยว ทำแป้งข้าวเจ้า เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ได้กำหนดช่วงเวลานำเข้าไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาที่ผลผลิตข้าวในประเทศออก ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ไม่ใช่ใครก็สามารถนำเข้าได้ โดยกรมศุลกากรจะเป็นผู้กำกับดูแลการนำเข้าข้าวอย่างเข้มงวด และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้งยังมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งก่อนการนำเข้าและตรวจสอบว่านำเข้าภายใต้วัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตแปรรูปไว้อย่างเคร่งครัด และยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้าว เช่น พ.ร.บ. กักพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ขอให้พี่น้องเกษตรกรคลายความ

กังวลได้ เนื่องจากการนำเข้าข้าวดังกล่าว มีการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน ไม่ใช่ใครก็นำเข้าได้ และไม่ให้นำเข้าเป็นข้าวสารมาขายต่อ อย่างที่มีการเข้าใจผิดกันอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งการนำเข้าก็มีการเก็บภาษี มีขั้นตอนการกำกับดูแลชัดเจน” นายกีรติกล่าว

ที่ผ่านมา การนำเข้าข้าวของไทย เป็นการนำเข้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเก็บภาษีนำเข้าในโควตา 30% และนอกโควตา 52% ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าข้าวที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย เช่น ข้าวญี่ปุ่น (เมล็ดสั้น) ข้าวบาสมาดิจากอินเดีย เพื่อใช้ในธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งการนำเข้าข้าวมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการค้าข้าวภายในประเทศ

สำหรับการเปิดตลาด กำหนดให้ข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรนำเข้าประเภท 10.06 ที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียนเข้ามาได้ แต่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงต่อกรมศุลกากรในการนำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ได้แก่ 1. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศผู้ส่งออก 2. หนังสือรับรองการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย และ 3. หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และเป็นสินค้าที่ปลอดภัยจากการติดต่อพันธุกรรม (GMOs) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ขณะนี้ยังไม่บังคับใช้ เพราะอยู่ในขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2563 จะปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 22 ก.ค.2563